

KINH THÁNH HIẾN CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con xin thánh hiến bản thân con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa . Xin Chúa hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con . Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa . Xin hãy làm cho đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa và con tim con nên con tim Chúa . Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, nghe với đôi tai Chúa, nói với đôi môi Chúa, yêu với con tim Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, phụng sự với ý chí Chúa, và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả sự hiện hữu của con . Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác .

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con thần khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi .

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân thể con thành đền thờ của Chúa . Xin Chúa hãy ở lại cùng con luôn mãi . Xin ban cho con tình yêu sâu thẳm nhất để con sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu . Xin cho con Tình Yêu để con phụng sự Người với trọn cả con tim con, linh hồn con, trí khôn con và sức mạnh con . Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con . Xin điều hoà mọi dục tình trong con . Mọi cảm xúc và cảm tình của con . Xin hãy chiếm lấy trí khôn của con, sự hiểu biết của con và ý chí của con . Xin hãy làm chủ trí nhớ và trí tưởng tượng của con .

Lạy Thần Khí Tình Yêu Cực Thánh, xin ban cho con đầy các ân sủng linh nghiệm của Chúa . Xin ban cho con trọn vẹn các nhân đức . Xin gia tăng đức tin trong con, bồi thêm lòng trông cậy cho con, tăng thêm lòng tin tưởng nơi con và thiêu đốt lửa yêu mến trong con . Xin hãy ban cho con được trọn vẹn 7 đặc sủng, hoa quả và ân phúc của Thần Khí Chúa .

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh , xin hãy biến đổi linh hồn con nên Cung Thánh của Chúa . AMEN .

Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria mà dâng hiến mình con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa.

Xin Chúa nhận lấy trót cả con người con và biến đổi con nên chính Chúa. Xin làm cho đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa, trái tim con nên trái tim Chúa. Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, nghe với đôi tai Chúa, nói với đôi môi Chúa, yêu với trái tim Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, phục vụ với ý chí Chúa và tận hiến cho Chúa với trót cả con người con. Xin làm cho con trở nên một Kitô khác.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con thần khí Chúa để dậy con yêu mến Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm cho thân xác con thành đền thờ của Chúa. Xin ngự đến và ở lại cùng con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu sâu thẳm nhất dành cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, để con phụng sự Người với trọn cả tấm lòng, trọn cả linh hồn, trọn cả trí khôn, và trọn cả sức lực con.

Xin Chúa làm chủ tất cả các quan năng của xác hồn con. Xin điều chế mọi đam mê, cảm xúc và tình cảm trong con. Xin Chúa làm chủ trí khôn, trí hiểu, và ý chí của con, trí nhớ và trí tưởng tượng của con.

Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin ban cho con tràn đầy các ân sủng linh nghiệm của Chúa. Xin ban cho con đong đầy mọi nhân đức. Xin bồi dưỡng đức tin, củng cố đức cậy, gia tăng tín thác, và đốt lên lửa mến trong con. Xin ban cho con đầy đủ bảy ân sủng, hoa trái và phúc lộc của Chúa.

Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin làm cho linh hồn con nên cung thánh của Chúa. Amen.

CÁC KINH THỜ LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kinh Đền tạ Trái Tim Chúa

(Được ơn đại xá nếu đọc vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa)

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn để duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rồi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa, là Đấng chặn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh để những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thay. Lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nét, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bị báng Đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hồ khinh để cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích Yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tạ chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rày còn dâng lên bàn thờ mọi ngày. Lại xin dâng

công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ này về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻ người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tội Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thấy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

- II -

Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa (của thánh nữ Magarita)

Lạy Chúa, con là (Magarita Maria) con xin dâng phó trót mình con, hồn xác con, sự sống, các việc làm, các sự khốn khó con chịu cho Trái Tim Chúa. Từ nay, con quyết dâng trí lòng, hồn xác, mọi tài năng trong ngoài con để kính mến, làm vinh Danh Chúa. Con quyết dâng cả thân con cho Trái Tim Chúa, và làm mọi việc vì kính mến Trái Tim Chúa, tránh lánh mọi tội phạm đến Trái Tim Chúa.

Con xin nhận Trái Tim Chúa làm Tình yêu của con. Xin Trái Tim nhân lành Chúa che chở con đời này, để con lo việc rồi linh hồn cho chắc. Xin tha các tội con phạm khi còn sống, và bệnh chữa con trong giờ chết.

Lạy Trái Tim nhân lành, xin bệnh vực con trước mặt Đức Chúa Cha, và cứu con khỏi cơn giận của Người. Con yếu đuối hèn sức, nên con trông cậy Trái Tim Chúa hay thương vô cùng phá tan mọi nét xấu, mọi sự trái ngược cùng Trái Tim Chúa trong bản thân con, xin đốt lửa kính mến trong tâm hồn con, để từ nay con luôn kính mến Chúa, chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa. Con xin Chúa ghi khắc tên con vào Trái Tim Chúa rất sâu, vì dù sống hay chết, con chẳng còn coi sự gì hơn Chúa nữa. Amen.

(Carthage, 22/5/05 lễ Chúa Ba ngôi)

- III -

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu của Đức Piô XI

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kẻ cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con.

Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn. Mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con.

Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết.

Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn

Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội.
Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng.
Nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh.
Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng Bè trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu.
Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội.
Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tội Đức Chúa Trời.
Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm; sự sống, sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thay.
Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Chúng con cũng xin dâng cả anh em, họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.
Ó Trái Tim cực thánh, xin cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ. Xin thêm lòng tin, cậy, kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Xin phá những sự dữ hay vây bọc tư bề.
Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết.
Xin ban mọi ơn lành cho Đức Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu.
Xin phù hộ cho các Linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các Đấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.
Ó Trái Tim hay thương vô cùng, xin chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Xin ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này.
Xin đưa chúng con lên Thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
(Toàn niên Kinh nguyện, Bùi chu tr 135)

- IV -

Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu

-Xin Chúa thương xót chúng con
-Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
-Xin Chúa thương xót chúng con
-Chúa Kitô nghe cho chúng con
-Chúa Kitô nhận lời chúng con
-Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Thưa: Thương xót chúng con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Trái tim Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Cha hằng có đời đời
Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh
Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thứ Hai cho trọn
Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đèn thánh Chúa Trời
Trái tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng cực cao cực trọng
Trái tim Đức Chúa Giêsu là đèn đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng
Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mền hằng cháy
Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu
Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu
Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức
Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng
Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chôn phải hướng về thay thay
Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái
Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự
Trái tim Đức Chúa Giêsu là chôn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng
Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy đầy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con
Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhin hay thương vô cùng
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin
Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh
Trái tim Đức Chúa Giêsu là cửa lối đèn tội chúng con
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhục như bội phần
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết
Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thấu qua
Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi
Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con
Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời
Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông
Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con

Lời nguyện:

Chúng con lạy Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa con trông đến Trái Tim Con Rất Yêu dấu Chúa con, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van, vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa con, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.